
 

 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 927  —  619. mál.

Fyrirspurn

til viðskiptaráðherra um opinber hlutafélög.

Frá Merði Árnasyni.

Hefur á vegum ráðherra eða stofnana sem falla undir ráðuneyti hans verið kannað hvort
fýsilegt sé að gera ráð fyrir opinberum hlutafélögum í íslenskri löggjöf? Hver er afstaða ráð-
herrans til þess, sbr. t.d. dönsk og norsk hlutafélagalög?


